

KỶ NIỆM NGÀY MỘT SỨC KHỎE! BẠN ĐANG LÊN KẾ HOẠCH SỰ KIỆN CỦA BẠN?

“Ngày Một Sức Khỏe” toàn cầu hàng năm lần thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2019

Từ năm 2016, ba nhóm quốc tế dẫn đầu về Một Sức Khỏe, Ủy ban Một Sức Khỏe, nhóm khởi xướng Một Sức Khỏe tự xung Pro Bono, và Diễn đàn Nền tảng Một Sức Khỏe, đã kết hợp để dẫn dắt “Ngày Một Sức Khỏe” toàn cầu. Chính thức được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2019, các cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới, từ hàn lâm đến doanh nghiệp, đến những tổ chức phi lợi nhuận, sinh viên của các tổ chức ngành nghề, nắm lấy cơ hội để thực hiện dự án Một Sức Khỏe và sự kiện đặc biệt dưới sự bảo trợ của “Ngày Một Sức Khỏe”. Nêu bật những lợi ích của cách tiếp cận liên ngành của Một Sức Khỏe đối với việc giải quyết các thách thức về sức khỏe động vật, con người và sinh thái quan trọng hiện nay, các dự án tập trung vào các vấn đề sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới như kháng kháng sinh, các bệnh động vật truyền nhiễm mới nổi/tái nổi, y học so sánh và nghiên cứu về các tương tác không thể tách rời giữa động vật, môi trường và sức khỏe con người.

Một Sức Khỏe là một phong trào nhằm thúc đẩy sự hợp tác đồng đều, toàn diện, trong cả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, giữa các nhà nông nghiệp và người sản xuất thực phẩm, người cung cấp dịch vụ

chăm sóc y tế cho người và động vật, y tá, nha sĩ, chuyên gia sức khỏe môi trường, nhà giáo, nhà khoa học xã hội, động vật hoang dã/bảo tồn, chuyên gia y tế và nhiều chuyên ngành khác có liên quan. Ba đối tác toàn cầu đang kêu gọi các cá nhân và các nhóm từ khắp nơi trên thế giới triển khai các dự án giáo dục và sự kiện nhận thức về Một Sức Khỏe trong năm 2019. Sự kiện Ngày Một Sức Khỏe có thể được tổ chức và....

Ngay từ năm 2010, Ngân hàng Thế giới đã công nhận và công bố tài liệu minh chứng cho lợi ích của cách tiếp cận Một Sức Khỏe trong phòng chống dịch bệnh, y tế công cộng và an ninh toàn cầu. Cách tiếp cận Một Sức Khỏe đang ngày càng được chấp nhận bởi nhiều tổ chức y tế quốc tế lớn như Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Y tế Thế giới, Hiệp hội Thú y Thế giới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc và Tổ chức Thú y Thế giới, và nhiều quốc gia đang triển khai khái niệm này thành các chính sách cấp chính phủ. Khái niệm Một Sức Khỏe cung cấp một con đường để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và sẽ nâng cao sức khỏe trong thế kỷ XXI và hơn thế nữa, bằng cách đẩy nhanh nghiên cứu y sinh học về các chủ đề nằm trong giao

diện của nhiều ngành. Khi được thực hiện đầy đủ, Một Sức Khỏe sẽ giúp duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ hành tinh và cứu sống hàng triệu người trong thế hệ hiện tại và tương lai.

Bản đồ và mô tả sự kiện Ngày Một Sức Khỏe toàn cầu năm 2016, 2017 và 2018 cung cấp các ví dụ ấn tượng về cách thế giới đang nắm lấy và vận động cho Một Sức Khỏe. Đăng ký trực tuyến cho các sự kiện là miễn phí và cần thiết để được thể hiện trên bản đồ Ngày Một Sức Khỏe toàn cầu hàng năm. Có thể truy cập mẫu đăng ký thông qua các trang web của Ngày Một Sức Khỏe, cả trên trang web của Ủy ban Một Sức Khỏe và Nền tảng Một Sức Khỏe. Các nhà tổ chức sự kiện khuyến khích sử dụng logo Ngày Một Sức Khỏe để quảng bá các sự kiện của họ thông qua phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Mọi thắc mắc có thể gửi về Điểm Liên lạc Vùng về Ngày Một Sức Khỏe.

Để làm nổi bật và khuyến khích thế hệ chuyên gia Một Sức Khỏe tiếp theo, các nhóm sinh viên đa ngành có thể cạnh tranh để giành giải thưởng bằng tiền mặt và được tiếp tục công nhận toàn cầu vào năm 2019. Tối đa bốn giải thưởng dành cho sinh viên, mỗi giải là 2.000 USD có thể được trao tặng bốn đội mạnh nhất ở bốn khu vực toàn cầu. Đội sinh viên chiến thắng năm 2018 là Đại học Ross, St, Kitts, Caribbean, Đại học Nông thôn Liên bang Rio de Janeiro, Brazil và Dự án Sốt Thung lũng Rift của Đại học Rwanda, Rwanda. Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi năm nay sẽ tìm thấy Danh sách kiểm tra đăng ký sự kiện để làm nổi bật gói Tóm tắt sự kiện của họ và họ được khuyến khích bắt đầu lên kế hoạch tham gia các sự kiện ngay từ bây giờ!

Thông tin thêm có thể tra cứu trực tuyến tại www.onehealthday.org.

Về những người khởi xướng

Ủy ban Một Sức Khỏe là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung toàn cầu 501, nhằm thúc đẩy cải thiện sức khỏe của con người, vật nuôi, động vật hoang dã, thực vật và môi trường. Cam kết tạo ra sự tương tác và cơ hội thống nhất giữa sức khỏe động vật, sức khỏe con người và sức khỏe hành tinh, đó là cửa ngõ để trao đổi tích cực kiến thức liên quan đến Một Sức Khỏe, chia sẻ tài nguyên và các dự án hợp tác vượt ra ngoài ranh giới kỷ luật. Làm việc để đào tạo thế hệ lãnh đạo Một Sức Khỏe tiếp theo, Ủy ban tìm cách 'Kết nối' những

người ủng hộ Một Sức Khỏe, để 'Tạo' mạng lưới và các nhóm làm việc cùng nhau trong các chuyên ngành để 'Giáo dục' về vấn đề Một Sức Khỏe và nguồn gốc Một Sức Khỏe. Nó thực hiện điều này bằng cách dẫn dắt và tạo điều kiện cho các sáng kiến giáo dục tích cực của Ủy ban Một Sức Khỏe trên toàn thế giới (www.onehealthcommission.org).

Nhóm khởi xướng Một Sức Khỏe tự xưng Pro Bono, được thành lập vào năm 2006-2007. Trang web khởi xướng Một Sức Khỏe, có nguồn gốc từ tháng 10 năm 2008, được gọi là "Cơ quan giải phóng quốc tế về thông tin quan trọng của Một Sức Khỏe" và bởi một số "Thời báo New York về Một Sức Khỏe". Sự lưu hành trên toàn thế giới của nó đã được tăng cường bởi các bài đăng cập nhật Tin tức Một Sức Khỏe, ấn phẩm và sự kiện sắp tới liên quan đến sức khỏe động vật, con người và môi trường. Ước tính lượng truy cập hàng tháng là khoảng 20.000 lượt khách truy cập từ hơn 150 quốc gia. Trang web OHI được biết là đã có ít nhất 119 liên kết đối tác trên toàn thế giới. Trong số các công cụ tìm kiếm cấu hình cao hàng đầu, trang web Khởi xướng Một Sức Khỏe được liệt kê đầu tiên hoặc trong số các công cụ tìm kiếm đầu tiên khi tìm kiếm với "Khởi Xướng Một Sức Khỏe" hoặc "Một Sức Khỏe" (www.onehealthinitiative.com).

Nền tảng Một Sức Khỏe là một mạng lưới tham khảo khoa học Một Sức Khỏe nhằm mục đích nâng cao hiểu biết và sự chuẩn bị của chúng ta đối với sự bùng phát của bệnh động vật hiện tại và trong tương lai, các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi ở người và động vật và kháng kháng sinh. Điều này bao gồm các yếu tố sinh thái và môi trường thúc đẩy và tác động đến các bệnh này. Nền tảng Một Sức Khỏe là một diễn đàn chiến lược của các bên liên quan với mục đích xây dựng các kết nối xuyên suốt Khoa học Một Sức Khỏe và Chính sách Một Sức Khỏe - bảo vệ an ninh sức khỏe toàn cầu. Nền tảng tham gia vào quan hệ đối tác hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế hiện có để thiết lập một khuôn khổ cho các hoạt động chia sẻ thông tin, hợp tác và nâng cao nhận thức. Nền tảng Một Sức Khỏe tổ chức Hội nghị Một Sức Khỏe thế giới hai năm một lần.

Thông tin thêm có thể truy cập tại Bản tin Truyền thông Một Sức Khỏe hàng tháng và tại www.onehealthplatform.org.

Người dịch: Ngô Chung Thủy - Viện Thú y.